

Số: ~~1759~~./STNMT-TTr

Bình Phước, ngày 06 tháng 7 năm 2018

V/v báo cáo kết quả xử lý tin số 66 ngày 03/7/2018 phản ánh bãi chôn lấp rác thải tập trung tại xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng gây ô nhiễm môi trường.

Kính gửi:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh.

Căn cứ Công văn số 1902/UBND-NC ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về việc xử lý thông tin từ đường dây nóng của Bí thư Tỉnh ủy (Tin số 66 ngày 03/7/2018). Với nội dung: *“Trang tin tức ngày 30/6/2018 (báo mạng) có bài **“Bình Phước: Bãi chôn lấp rác thải gây ô nhiễm môi trường”** phản ánh Dự án xử lý rác thải sinh hoạt tại thôn 1, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng để hàng trăm tấn rác lộ thiên, gây mùi hôi thối nồng nặc, ruồi muỗi, nước rỉ rác tại bãi rác nhiễm xuống suối là đầu nguồn nước sinh hoạt làm người dân không dám dùng... (có hình ảnh). Tuy nhiên, ngày 30/01/2018 UBND huyện Bù Đăng có Công văn số 97 trả lời đơn kiến nghị dừng dự án của người dân là không có cơ sở, vì vị trí triển khai dự án được thực hiện theo đúng quy hoạch, quy trình, thủ tục đầu tư đảm bảo đúng quy định được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường...”*

Ngày 05/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường kết hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Đăng tiến hành kiểm tra, khảo sát theo nội dung phản ánh của bài báo, được kết quả như sau:

Căn cứ vào Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 04/01/2011 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020. Ngày 22/11/2016 UBND huyện Bù Đăng có Công văn số 1243/UBND-KT về việc đề nghị thỏa thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt trong cộng đồng dân cư, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng gửi Hội đồng nhân dân huyện Bù Đăng. Ngày 01/12/2016 Hội đồng nhân dân huyện Bù Đăng có Công văn số 79/HĐND về việc thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt trong cộng đồng dân cư, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng.

Ngày 30/12/2016 UBND huyện Bù Đăng ban hành Quyết định số 4026/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt trong cộng đồng dân cư, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng. Ngày 23/6/2017 UBND huyện Bù Đăng ban hành Quyết định số 1192/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt trong cộng đồng dân cư, xã Đoàn Kết.





Với quy mô của dự án đã được phê duyệt tại các quyết định trên, mục tiêu của dự án là xây dựng bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tập trung nhằm xử lý lượng rác thải sinh hoạt của xã Đoàn Kết, thị trấn Đức Phong và các xã lân cận trên địa bàn huyện góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường (ô nhiễm do rác thải sinh hoạt gây ra) trên địa bàn huyện. Ngoài việc đầu tư xây dựng bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt dự án còn thực hiện việc xây dựng đường giao thông từ QL.14 đến bãi tập kết rác thải (con đường này ngoài việc phục vụ cho hoạt động vận chuyển rác thải còn phục vụ lưu thông cho người dân trên địa bàn).

Sau khi phê duyệt chủ trương, phê duyệt dự án UBND huyện Bù Đăng đã giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của huyện trực tiếp xây dựng vận hành và quản lý bãi xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại xã Đoàn Kết.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được UBND huyện giao Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng đã tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án xây dựng bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt trong cộng đồng dân cư xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng và đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 15/12/2017.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt thì phương án xử lý rác thải sinh hoạt tại bãi rác là phương án chôn lấp (xây từng ô chôn lấp) các ô chôn lấp được lót bạt chống thấm HDPE. Nước rỉ rác phát sinh tại các ô chôn lấp được thu gom vào các bể chứa (bể chứa được xây dựng bằng bê tông) sau đó hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom xử lý.

Tại thời điểm kiểm tra thực tế cho thấy hiện tại lượng rác thải của địa bàn thị trấn Đức Phong và một phần của xã Đoàn kết được thu gom vận chuyển về điểm tiếp nhận tại bãi rác. Lượng rác này được đưa vào ô chôn lấp (ô chôn lấp đã được chống thấm bằng bạt HDPE). Hiện tại đơn vị vận hành quản lý bãi rác (Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng) chỉ mới xây dựng được một ô chôn lấp rác thải. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng vẫn chưa đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước rỉ rác phát sinh tại các ô chôn lấp (lượng nước rỉ rác này vẫn còn nằm trong ô chôn lấp rác). Mùi hôi phát sinh tại bãi chôn lấp không đáng kể.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã xây dựng hệ thống thu gom nước mưa riêng biệt không để lượng nước mưa phát sinh tại bãi rác lẫn vào rác thải. Đối với đường cống xả nước theo hình ảnh phản ánh của bài báo là đường cống xả của hệ thống thu gom nước mưa không phải đường cống xả của nước rỉ rác phát sinh tại bãi rác.

Qua kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bù Đăng trong quá trình tiếp nhận rác thải tại bãi rác phải yêu cầu đơn vị vận chuyển rác thải khi đổ rác thải vào ô chôn lấp phải đổ thải triệt để vào các ô chôn lấp không để rác thải rơi vãi ra bên ngoài ô chôn lấp. Trong quá trình thực hiện phải tiến hành xây dựng hệ thống thu gom nước rỉ rác và thường xuyên sử dụng chế phẩm sinh học khử mùi để làm giảm thiểu mùi hôi phát sinh theo đúng với nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

H. C. N. V.  
SỞ  
TÀI NGUYÊN  
MÔI TRƯỜNG  
BÌNH PHƯỚC

Trên đây, là nội dung báo cáo kết quả xử lý tin số 66 ngày 03/7/2018 phản ánh bãi chôn lấp rác thải tập trung tại xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng gây ô nhiễm môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo cho Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh được rõ./.

*Khulor*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- GD Sở;
- Lưu VT, TTr.

*me*



*Nguyễn Song Đoàn*

